

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 211-CT ngày 23-8-1986 về việc tổ chức đợt thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 85-HĐBT ngày 9-7-1986 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khóa V), Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 85-HĐBT ngày 9-7-1986 về một số vấn đề cấp bách trong công tác quản lý vật tư.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 85-HĐBT, góp phần hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, các ngành, các địa phương làm ngay một số việc sau đây :

1. Quán triệt Chỉ thị số 85-HĐBT trong ngành, trong địa phương và đơn vị mình, sửa ngay những việc làm hiện nay trái với Chỉ thị số 85-HĐBT, chú ý công tác kế hoạch hóa vật tư, quản lý lưu thông và quản lý sử dụng vật tư với tinh thần khẩn trương, tích cực tạo điều kiện cho việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1986.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cố gắng chấn chỉnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch vật tư 6 tháng cuối năm 1986 theo điểm 2, mục II của Chỉ thị số 85-HĐBT.

2. Giao cho các ngành, các địa phương kê cả Bộ Quốc phòng tự tổ chức thanh tra một số đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Chỉ thị số 85-HĐBT nhằm nắm được thực tế tình hình quản lý vật tư, khắc phục những thiếu sót, tồn tại có thể sửa ngay được để huy động tới mức tối đa vật tư thiết bị vào sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1986.

Nội dung thanh tra tập trung vào khâu lưu thông, cung ứng vật tư theo kế hoạch Nhà nước, xem xét phương án cải tiến tổ chức và phương thức cung ứng vật tư bảo đảm vật tư đến tận tay người sử dụng kể cả vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu...). Yêu cầu các ngành, các địa phương gửi báo cáo kết quả thanh tra về Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban Thanh tra Nhà nước trước ngày 5 tháng 10 năm 1986.

3. Ủy ban Thanh tra Nhà nước tổ chức một đợt thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 85-HĐBT ở một số tỉnh, thành phố, cảng biển, chủ yếu là vật tư của nông nghiệp và công nghiệp, việc tiếp nhận và phân phối vật tư nhập khẩu. Trước mắt tổ chức ngay 4 tổ thanh tra đến các tỉnh An Giang, Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp làm 3 nội dung

— Cung ứng vật tư nông nghiệp đến tay người nông dân trực tiếp sản xuất.

— Cung ứng các loại vật tư, thiết bị đến tay người sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

— Nếu có cảng biển thì xem xét việc tiếp nhận, giao nhận, bốc xếp, vận chuyển hàng nhập khẩu phục vụ cho chủ hàng.

Đợt thanh tra này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 1986. Ủy ban Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng tình hình thanh tra của các đối tượng nói ở điểm 2 và 3 trước ngày 15 tháng 10 năm 1986.

Các Bộ, các địa phương có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để Ủy ban Thanh tra Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thuận lợi.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
ĐỖ MƯỜI